

คุณูปการและเกียรติประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ เคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตร และรับรองมาตรฐานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และรองประธานสหพันธ์ผู้ประกอบการก่อสร้างภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นปรีกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ เป็นผู้อุทิศตนและทุ่มเทเวลาให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยอาคาร ๒๘ รายการ รวม ๘๑ หลัง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมรวมทั้งสิ้น ๓๓ รายการ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่บริเวณดอยแจ่ม กรรมการตรวจการจ้างออกแบบโครงการอาคารกีฬาอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการออกแบบผังแม่บทเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านกายภาพ ระยะที่ ๒ (พุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๖๔)

นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักศึกษาจำนวน ๗ หลัง กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอิมจันทร์สนามกีฬากลางแจ้งแบบมีหลังคา จำนวน ๒ หลัง เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศึกษาสัทธิสุภาพ กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปรีคลินิก และกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ ได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเพื่อการตรวจการจ้างทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่ตั้ง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและผลตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางเพื่อให้การก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างทุกรายการภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการลงทุนเพื่อการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นอเนกอนันต์

จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังที่กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

